

ปตท.ชงบวิจัยเฉียด2แสนล.

●หวังใช้10%ของรายได้พัฒนาธุรกิจ

●ผนึกสำนักกนวัตกรรมลุยโจทย์รัฐ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เล็งเสนอที่ประชุมยุทธศาสตร์และทิศทางในอนาคตเพิ่มงบวิจัยสูงสุด 10% ของรายได้จากปัจจุบัน 3% ของกำไร หวังขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรเต็มรูปแบบ จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่งเสริมงานวิจัยสอดคล้องนโยบายรัฐบาล

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมเสนอที่ประชุมยุทธศาสตร์และทิศทางในอนาคตของกลุ่ม ปตท. (สตราเตจิก ดิงกิง เซสชั่น) หรือเอสทีเอส พิจารณาเพิ่มงบสำหรับกาวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) จากเดิมที่ใช้อยู่ 3% ของกำไรสุทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันในอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยความเหมาะสมขึ้นอยู่กับที่ประชุมจะเห็นชอบ แต่ส่วนตัวมองว่าบริษัทด้านพลังงานในต่างประเทศ

ส่วนใหญ่ใช้งบอาร์แอนด์ดีกว่า 10% ทำให้พัฒนาและเสริมความมั่นคงธุรกิจ รวมถึงต่อยอดสู่ด้านที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

“ถ้าถามความเห็นส่วนตัวอยากให้ใช้ถึง 10% จากรายได้รวมจากปัจจุบันเราใช้อยู่ 3% ของกำไรสุทธิที่ปีก่อนมีกำไรประมาณ 1.35 แสนล้านบาท แต่ยังไม่ตอบไม่ได้ว่าควรใช้เท่าไรจึงจะเหมาะสม เนื่องจากบริษัทต่างประเทศเขาใช้งบอาร์แอนด์ดีแล้วส่งเสริมธุรกิจได้อย่างดี อาทิ จากผลิตหลอดไฟก็ต่อยอดไปเป็นเครื่องปั่นไฟ” นายวิทวัสกล่าว

นายวิทวัสกล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ปตท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อผลักดันโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมร่วมกัน ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ปี โดยจะมีการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ยังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาด้านพลังงานต่อไป

นอกจากนี้ ล่าสุด ปตท.ได้สร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอาร์ดีเอฟ จ.ระยอง ถือเป็นนวัตกรรมที่ ปตท.จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าขยะของ ปตท. ปัจจุบันกำลังผลิตประมาณ 1,400 ตันต่อวัน ส่งจำหน่ายให้ลูกค้าแล้ว และอยู่ระหว่างรอกการอนุมัติทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (พีพีเอ) กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โดยกำหนดผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง 0.9 เมกะวัตต์ และอีก 9 เมกะวัตต์ ผลิตเพื่อจำหน่ายเข้าระบบสายส่ง หากได้รับสัญญาพีพีเอแล้วคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ปีก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รายงานข่าวแจ้งว่า ปตท.แจ้งผลประกอบการของ ปตท. ปี 2560 มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 1.996 ล้านล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 135,180 ล้านบาท ดังนั้น หากลงทุนอาร์แอนด์ดี 10% จะคิดเป็นวงเงินประมาณ 1.9 แสนล้านบาท